

Giới thiệu một số Dự án Cải thiện Điều kiện sống và Thu hẹp Khoảng cách Phát triển



Dự án Nâng cao Kỹ thuật Chăn nuôi Bò sữa ở các Trang trại vừa và nhỏ

Tại Việt Nam, việc phổ biến kỹ thuật chăn nuôi bò sữa chỉ được thực hiện thông qua một số Sở nông nghiệp tính, Hợp tác xã chăn nuôi, nông trường cung cấp bò giống v.v., và những kỹ thuật này cũng còn nhiều hạn chế về nội dung. Vì thế, các hộ chăn nuôi qui mô nhỏ và vừa (5,3 con/hộ), năng suất sản xuất sữa trung bình cũng thấp (6,4l/con/ngày), thu nhập do sản xuất sữa không ổn định nên khó có thể chăn nuôi bò sữa một cách bền vững. Thông qua việc cải thiện công tác phổ biến kỹ thuật, dự án này được thực hiện nhằm mục tiêu ổn định sản xuất sữa của các hộ chăn nuôi qui mô vừa và nhỏ tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Sơn La, Thanh Hóa.



Dự án Nâng cao Năng lực Thực hiện An toàn Sinh học cho Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương

Trong những năm gần đây, Việt Nam liên tiếp phải đối mặt với các bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái xuất hiện như SARS và cúm gia cầm, tuy nhiên, hiện tại Việt Nam vẫn chưa có một hệ thống phòng ngừa và xử trí thích hợp. Bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại, Nhật Bản đã giúp Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xây dựng các phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp độ 3 đạt tiêu chuẩn thế giới đầu tiên tại Việt Nam. Thêm vào đó, với mục đích nâng cao năng lực tiến hành các xét nghiệm liên quan tới các bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái xuất hiện, JICA đang tiến hành hỗ trợ kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực phân tích các tác nhân gây bệnh nguy hiểm trong phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp độ 3.



Nghiên cứu Quy hoạch Tổng thể Nâng cao Điều kiện sống Nông thôn khu vực miền núi Tây Bắc

Miền núi Tây Bắc là khu vực có tỷ lệ nghèo cao nhất Việt Nam. Theo kết quả khảo sát mức sống hộ gia đình năm 2004, tỷ lệ nghèo của khu vực Tây Bắc là 46.1%. Dường như sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ mà Việt Nam đạt được trong những năm vừa qua chưa đem lại nhiều thay đổi về điều kiện sống cho đồng bào khu vực Tây Bắc. Khu vực này cũng là nơi sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, do đó để xác định phương hướng phát triển cho khu vực, cần phải lưu ý đến những tập quán và lối sống của các dân tộc thiểu số sống ở đây. Để góp phần đưa ra định hướng phát triển trong tương lai cho khu vực Tây Bắc, JICA đang tiến hành nghiên cứu xây dựng quy hoạch tổng thể về nông nghiệp và phát triển nông thôn cho cả khu vực Tây Bắc nói chung cũng như cho từng tỉnh gồm có 4 tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Hòa Bình nói riêng.

Giới thiệu một số Dự án Bảo vệ Môi trường



Dự án Thực hiện Sáng kiến 3R tại Hà Nội để Góp phần Phát triển Xã hội Bền vững

Hà Nội đang thực hiện cuộc vận động tái sử dụng, theo tinh thần “*Chiến lược Quốc gia về Môi trường*” với mục tiêu đến năm 2020 sẽ tái sử dụng 30% rác thải. Việc xây dựng một xã hội tuần hoàn trên cơ sở “sáng kiến 3R”, viết tắt của Reduce-Reuse-Recycle (Giảm thiểu-Tái sử dụng- Tái chế) được coi là cần thiết cho sự phát triển bền vững. Với mục tiêu giúp các hoạt động 3R sẽ được thực hiện một cách hài hòa, với yếu tố cơ bản là rác thải sẽ được phân loại và thu gom, JICA đang thực hiện dự án thí điểm về phân loại rác hữu cơ, rác vô cơ, và rác tái chế tại phường Phan Chu Trinh và Nguyễn Du của quận Hoàn Kiếm, và đang lập kế hoạch hành động để có thể nhân rộng ra toàn thành phố Hà Nội. Bên cạnh đó, với sự tham gia của người dân địa phương, JICA đã thực hiện các hoạt động tuyên truyền qua rất nhiều kênh như họp tổ dân phố, giáo dục học đường, đăng báo, quảng bá trên truyền hình.



Dự án Phục hồi Rừng tự nhiên vùng Phòng hộ Đầu nguồn bị Suy thoái tại miền Bắc

Trước tình hình diện tích rừng ở Việt Nam đã và đang bị suy giảm cả về số lượng và chất lượng do chiến tranh và việc phát triển đất nông nghiệp. Để giải quyết vấn đề này, Chính phủ Việt Nam đã và đang thực hiện “*Chương trình Trồng mới Năm triệu Héc-ta Rừng*” nhằm mục đích bảo vệ và khôi phục diện tích rừng. JICA đang hỗ trợ việc thực hiện Chương trình mang tính quốc gia này thông qua việc thực hiện dự án để xây dựng những phương pháp kỹ thuật khôi phục rừng đầu nguồn bị suy thoái của phía Bắc Việt Nam cho những cơ quan quản lý và người dân địa phương tại tỉnh Hòa Bình, đồng thời giới thiệu và triển khai những hoạt động nâng cao đời sống của người dân dựa vào nguồn tài nguyên rừng.



Dự án Hỗ trợ Dân làng Quản lý Rừng Bền vững ở Tây Nguyên

Dự án được thực hiện tại tỉnh Kon Tum thuộc Tây Nguyên với mục tiêu giảm thiểu sự phụ thuộc của người dân vào hình thức đốt nương làm rẫy, qua đó giảm áp lực đối với rừng và đạt được sự quản lý rừng bền vững. Để đạt mục đích nói trên, JICA đã chọn 5 xã điển hình tại các huyện Kon Plong và Kon Rẫy của tỉnh Kon Tum, tại đó hướng dẫn người dân kỹ thuật sản xuất nông lâm kết hợp, đồng thời hỗ trợ người dân và chính quyền địa phương nâng cao năng lực tiến hành thực hiện các hoạt động để cải thiện đời sống cho người dân.

Giới thiệu một số Dự án Tăng cường Quản trị Nhà nước



Dự án Hỗ trợ Cải cách Hệ thống Pháp luật và Tư pháp (giai đoạn 4)

Từ năm 1996, JICA đã tiến hành thực hiện Dự án Hỗ trợ cải cách hệ thống pháp luật và tư pháp qua 3 giai đoạn để hỗ trợ Việt Nam trong công tác soạn thảo luật và hệ thống hóa văn bản pháp luật, cũng như đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực tư pháp. Kết thúc giai đoạn 3, Dự án này tiếp tục triển khai giai đoạn 4 trong 4 năm từ 4/2007 đến 3/2011. Thực hiện thí điểm tại tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 4 của Dự án này sẽ hỗ trợ các cơ quan tư pháp trung ương và hội luật sư toàn quốc tích lũy, phân tích và phát huy những kinh nghiệm và kiến thức liên quan đến việc cải thiện nghiệp vụ của các cơ quan tư pháp và năng lực của các cán bộ tư pháp địa phương. Qua đó Dự án hướng tới việc cải thiện và tăng cường cơ chế chỉ đạo và hỗ trợ nghiệp vụ của các cơ quan tư pháp trung ương và hội luật sư toàn quốc đối với cơ quan tư pháp địa phương và luật sư trên toàn quốc.



Dự án Phát triển Năng lực Quản lý ODA

Nguồn vốn và các dự án ODA đã và đang đóng góp nhiều cho sự phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tại Việt Nam, nguồn vốn cũng như số dự án ODA đang có xu hướng tăng lên. Vì thế đòi hỏi phải có các biện pháp để sử dụng ODA một cách hiệu quả, ví dụ như đơn giản hóa các thủ tục hành chính, xây dựng các dự án tiềm năng, thực hiện dự án đúng tiến độ, và nâng cao năng lực giám sát sau khi hoàn thành dự án...

Xuất phát từ bối cảnh trên, dự án này đặt mục tiêu nâng cao năng lực sử dụng và quản lý ODA (tập trung vào giai đoạn lập kế hoạch và thẩm định dự án) cho Bộ KHĐT, và các cơ quan tiếp nhận viện trợ thông qua những hoạt động như: xử lý thông tin về các đề xuất dự án ODA, đào tạo kỹ năng xây dựng dự án ODA cho cán bộ của bộ ngành và địa phương, tổ chức hội thảo giới thiệu về thủ tục ODA Nhật Bản...



Dự án Hợp tác kỹ thuật Cải cách Công tác Lập kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội tại tỉnh Hòa Bình

Nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và giảm nghèo tại Việt Nam, Chính phủ Việt Nam cần phải xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội theo phương thức chiến lược, phân bổ đủ nguồn lực và triển khai thực hiện theo kế hoạch đã đề ra. Trong xu hướng phân cấp hiện nay, các chính quyền địa phương đóng một vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tuy nhiên năng lực của các cán bộ tại địa phương vẫn còn hạn chế. Dự án này nhằm hoàn chỉnh môi trường thể chế và nâng cao năng lực của chính quyền và cán bộ địa phương thông qua soạn thảo và thực hiện thí điểm quy trình lập kế hoạch cũng như tiến hành các khóa tập huấn về phương pháp lập kế hoạch cho cán bộ lập kế hoạch ở các cấp tại tỉnh Hòa Bình.

Các hoạt động của JICA tại Việt Nam (2)

Chương trình Tình nguyện viên

Tình Nguyện viên Hải ngoại Nhật Bản

Chương trình này được chính thức bắt đầu ở Việt Nam vào năm 1995 và đến cuối năm 2007 đã có hơn 200 tình nguyện viên (TNV) đến làm việc tại nhiều tỉnh/ thành phố trên cả nước. Các TNV hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như nông lâm thủy sản, xây dựng, kiến trúc, y tế, văn hóa giáo dục, thể thao..., đóng góp vào sự phát triển con người và xây dựng đất nước Việt nam. Bên cạnh đó, hy vọng rằng sự giao lưu trực tiếp giữa TNV với người dân địa phương, sự hiểu biết lẫn nhau thông qua các hoạt động của TNV sẽ góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản trong tương lai.

Hiện nay, tôi là giáo viên mỹ thuật tại Trung tâm Nuôi dạy Trẻ khuyết tật Biên Hòa. Trong trường có khoảng 150 em khiếm thị và khiếm thính. Tôi cố gắng hướng dẫn các em những bài tập thực hành để các em có thể tự lập được. Hàng ngày với tâm hồn chân thật và đáng yêu, các em luôn đem đến cho tôi những điều tuyệt vời. Tôi mong rằng khi các em ra trường, các em sẽ tự lập được với những gì các em học được ở đây. (Miyazawa Aya, Mỹ thuật).



Tại Sở NN&PTNN tỉnh Bắc Giang công việc chính hiện nay của tôi là giới thiệu kỹ thuật trồng rau của TNV khác tại một làng tiêu điểm. Để có thể hiểu rõ hơn cuộc sống của làng quê, tôi thường nói chuyện, giao lưu với người dân địa phương. Trong sinh hoạt cũng như công việc hàng ngày, tôi luôn nhận được sự giúp đỡ một cách thân thiện của người dân địa phương. (Kono Kenichi, Khuyến nông).



Tình nguyện viên Cao cấp

Chương trình được bắt đầu thực hiện từ năm 2001, đến cuối năm 2007 tổng cộng đã có 27 TNV cao cấp được cử đến Việt Nam. Chương trình luôn chú trọng cử một cách có hiệu quả nhằm phát huy được kinh nghiệm và năng lực của những TNV cao cấp có nhiều kinh nghiệm làm việc tại các cơ quan, xí nghiệp của Nhật Bản trong lĩnh vực hướng dẫn về kỹ thuật và quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa, nâng cao chất lượng sản phẩm...



Một trong những công việc của tôi là thiết kế mẫu sơn mài. May mắn là tôi đã được nhận giải khi tham gia vào Hội thi sản phẩm thủ công VN 2006. Tôi đã thử áp dụng mẫu thiết kế mới hướng tới thị trường quốc tế đối với một sản phẩm thủ công truyền thống và cách làm đó đã được thừa nhận. Tôi hy vọng rằng giải thưởng này sẽ giúp cho công việc của cơ quan nơi tôi làm việc phát triển hơn nữa. (Sawada Miyoko, Thiết kế và Tiếp thị).



Việt Nam là một đất nước trẻ trung. Tại Trung tâm năng suất Việt Nam nơi tôi đang làm việc, các cán bộ ở độ tuổi 20, 30 chiếm đến 70%. Môi trường làm việc với những thanh niên trẻ trung chỉ bằng nửa tuổi tôi khác hẳn với môi trường của đất nước những người cao tuổi như Nhật Bản khiến tôi luôn có được những cảm giác trẻ trung mới mẻ hàng ngày. (Ikeda Masahiro Quản lý năng suất).

Chương trình Đối tác Phát triển

Chương trình này bắt đầu thực hiện tại Việt Nam từ năm 2002. Tập trung để cải thiện cuộc sống và nâng cao mức sinh hoạt của người dân, chương trình hiện đang triển khai các hoạt động trong những lĩnh vực sau: phát triển cộng đồng, hỗ trợ người khuyết tật, cải thiện dinh dưỡng, bảo vệ bà mẹ trẻ em, hỗ trợ nâng cao thu nhập, hỗ trợ phòng chống thiên tai, bảo vệ và trồng rừng, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên...



Hỗ trợ Cải thiện Tình trạng Dinh dưỡng Phụ nữ và Trẻ em thông qua Giải pháp Đảm bảo An toàn Nước sạch có sự Tham gia của Người dân (Tổ chức ILSI Japan)

Ở nông thôn việc sử dụng nước không sạch và môi trường vệ sinh chưa tốt là nguyên nhân khiến trẻ em thường bị mắc các bệnh về tiêu chảy và truyền nhiễm. Dự án này được tiến hành từ 11-2005 đến 11-2008 do Tổ chức ILSI Japan hợp tác với Viện dinh dưỡng thực hiện tại 3 xã ở nông thôn miền Bắc nhằm cung cấp nước sạch, hỗ trợ cải thiện tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe. Các hoạt động của dự án tập trung vào việc cải tạo trạm bơm, đào tạo và tập huấn về vận hành và quản lý trạm bơm cũng như giáo dục truyền thông về nước sạch, vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng cùng với sự tham gia của người dân. Sau khi dự án kết thúc, các thành quả của dự án hy vọng vẫn sẽ được tiếp tục phát triển trong cộng đồng.



Dự án Hỗ trợ cho Người tàn tật tại Việt Nam thông qua Công tác Điều trị Hỗ trợ tại Cộng đồng

Trong những năm gần đây, tại Việt Nam bệnh nhân chấn thương sọ não do tai nạn giao thông và bệnh nhân tai biến mạch máu não do thay đổi nếp sống sinh hoạt ảnh hưởng của tăng trưởng kinh tế ngày càng gia tăng. Để hỗ trợ giúp đỡ những người khuyết tật này hòa nhập với cộng đồng, từ năm 2006 Đại học Y học Quốc tế Nhật Bản đã thành lập Trung tâm hỗ trợ người khuyết tật tại Khoa Vật lý Trị liệu, Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh và tiến hành các hoạt động như: thăm khám tại nhà, điều trị ban ngày tại bệnh viện, tư vấn đồng cảnh nâng cao năng lực và kỹ năng xã hội... Dự án sẽ kết thúc vào cuối năm 2008, nhưng Bệnh viện Chợ Rẫy và những người khuyết tật sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động nêu trên.



Dự án Nâng cao Năng lực Thích ứng và Sinh kế Bền vững cho Cộng đồng nhằm đối phó với Thảm họa Tự nhiên ở miền Trung Việt Nam

Miền Trung là một trong khu vực nghèo của Việt Nam, những hậu quả nặng nề của lũ lụt và lở đất vào mùa mưa gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và an toàn của người dân địa phương. Đại học Nghiên cứu Môi trường Toàn cầu thuộc Đại học Kyoto phối hợp với Đại học Nông lâm Huế tiến hành triển khai những hoạt động nhằm bảo vệ môi trường, nâng cao kinh tế hộ gia đình, và bảo đảm tính mạng và tài sản cho cộng đồng cư dân tại 3 xã ở miền núi - đồng bằng - đầm phá nằm trong lưu vực sông Bồ, tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự án bắt đầu hoạt động từ tháng 9 năm 2006. Người dân địa phương tại 3 xã địa bàn của Dự án đã chủ động tích cực tham gia vào các hoạt động của Dự án như: xây dựng nhà cộng đồng, thiết lập nhóm môi trường trong các trường học, phục hồi kỹ thuật dệt thổ cẩm truyền thống của người dân tộc thiểu số, thử nghiệm trồng cây vanilla, chăn nuôi dê và lợn, thực hiện các khóa đào tạo về nông nghiệp và an toàn về môi trường, lập các Bản đồ hiện trạng khu vực thiên tai nguy hiểm...